



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน ไทยโพสต์ ทีวีช่อง TNN 24</p> <p>กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก</p> <p>มติชน บทบรรณาธิการ</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ เปลวสีเงิน</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. กล่าวถึงความห่วงใยเรื่องการออกประกาศ รมว.สธ. ยกระดับสารสกัดน้ำมันกัญชาจากยาเสพติดประเภทที่ 5 มาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 อาจจะขัดกับพ.ร.บ.ยาเสพติด ฉบับที่ สนช. ดำเนินการ ว่า ยืนยันนโยบายต้องมีการปลดล็อก ได้มอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปคุยกันให้ตกลง</p> <p>-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวว่า การออกประกาศรมว.สธ. เพื่อยกระดับสารสกัดน้ำมันกัญชาเป็นยาเสพติดประเภทที่ 2 ให้สามารถใช้ทางการแพทย์ได้ ซึ่งหากกฎหมายใหญ่ออกมาแล้วมีส่วนใดที่ติดขัดก็สามารถปรับแก้ได้ และในวันที่ 9 พ.ย. จะมีการประชุมคกก.ยาเสพติดให้โทษ เพื่อขอมติเรื่องการออกประกาศ หากอนุมัติก็เข้าสู่กระบวนการร่างและผ่านขั้นตอนการเสนอรมว.สธ.ลงนาม คาดว่าภายในพ.ย.นี้ สำหรับข้อกังวลว่าจะกระทบกับการใช้งานในศาสตร์การแพทย์แผนไทย จากการหารือร่วมกับอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่า ตำรับยาที่มีการใช้น้ำมันกัญชาที่ได้จากการสกัดในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะมีการหารือร่วมกันต่อไป</p> <p>-นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า หากประกาศกระทรวงฯ ให้ความได้ในรูปของน้ำมัน ตำรับยาแพทย์แผนไทยที่เข้าข่ายมีเพียงสูตรตำรับนั้นไตรมาส ซึ่งเป็นน้ำมันทาแก้ขับลมช่องท้อง ส่วนสูตรอื่น ๆ คงต้องรอกฎหมายใหญ่ในการปลดล็อก ขณะนี้ได้ส่งเรื่องให้อย.พิจารณาเพื่อขอขยายคำจำกัดความของสารสกัดให้ครอบคลุมแพทย์แผนไทยมากขึ้น น่าจะมีข้อสรุปในการประชุมวันที่ 9 พ.ย.นี้</p> <p>-ด้าน นพ.สุริโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการ อย. กล่าวถึงประเด็นที่ ศ.พญ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา กังวลเรื่องการปลดล็อกกัญชาจะยิ่งทำให้ประเทศไทยผลิตยาจากสารสกัดกัญชาได้ยากขึ้น ว่า การขึ้นทะเบียนเป็นยาต้องมีมาตรฐาน แต่หากมีโรคที่พิสูจน์ชัดเจน มีสูตรยาชัดเจนก็จะขึ้นทะเบียนยาอื่น อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มของยาที่ยังไม่ได้มีการขึ้นทะเบียน แต่เป็นยาที่มีการกำหนดขนาดการใช้อย่างชัดเจนก็อาจจะผ่าน แต่ต้องมีการกำหนดผู้ดูแล ผู้ใช้ให้ชัดเจน โดยให้อย.เป็นผู้จำหน่ายหรือเป็นผู้นำเข้าเพื่อจำหน่าย เป็นต้น</p> <p>-เสนอบทความ สารสำคัญของร่างพ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่..) พ.ศ. ซึ่งเสนอโดย 44 สมาชิกสนช. คาดว่าจะพิจารณาได้ทันและออกเป็นกฎหมายได้ภายในสมัยวาระของสนช.หรือก่อนการเลือกตั้ง ซึ่งมีการรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์แล้ว มีผู้เห็นด้วย 99.13 % โดยมีทั้งสิ้น 17 มาตรา เป็นการแก้ไข 15 มาตรา</p> <p>-เสนอบทความ การปลดล็อกกัญชาเกิดจากเสียงเรียกร้องจากวงการแพทย์ เพราะหลายประเทศมีผลวิจัยยืนยันว่าสามารถใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ได้ และเริ่มนำมาใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็ง และโรคปลอกประสาทอักเสบ ในประเทศไทยการปลดล็อกต้องมีกลไกที่เข้มแข็ง ไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสนำไปหาประโยชน์ในทางมิชอบ หน่วยราชการควรณรงค์สร้างการรับรู้ใหม่เกี่ยวกับกัญชา ให้ประชาชนและสังคมรับรู้ประโยชน์ของกัญชา และร่วมกันสนับสนุนให้ใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์อย่างแท้จริง</p> <p>-เสนอบทความ ว่า นอกเหนือจากการศึกษาประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ ซึ่งมุ่งเฉพาะสารสกัดใน 4 กลุ่มโรค ควรมีการศึกษาประโยชน์ในด้านอื่นว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางใดได้บ้าง เช่น เป็นพืชอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออกและแปรรูปทางโภชนาการ</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ คมชัดลึก ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ บางกอกโพสต์ ช่อง 3</p>	<p>โรคหัดเยอรมันระบาดญี่ปุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ออกเอกสารแจ้งเตือนหัดเยอรมันระบาดที่ประเทศญี่ปุ่น ว่า ข้อมูลวันที่ 19 ก.ย. 2561 มีผู้ป่วยรายใหม่ที่เมืองโตเกียว 32 ราย ชิเบะ 27 ราย คานากาวา 19 ราย ไซตะมะ และโอจิ เมืองละ 11 ราย โดยในช่วง 6 สัปดาห์ที่ผ่านมาถึง 24 ต.ค. 2561 มีรายงานผู้ป่วยหัดเยอรมัน 914 ราย ขณะนี้ยังไม่มีมาตรการที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพิ่มเติม ประชาชนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในพื้นที่ดังกล่าวขอให้ป้องกันตนเองโดย 1.ตรวจสอบตนเองว่าเคยได้รับวัคซีนป้องกันหัดเยอรมันครบ 2 เข็มหลังจากอายุ 1 ขวบหรือไม่ 2.หากไม่มั่นใจว่าเคยได้รับวัคซีนครบหรือไม่ แนะนำพบแพทย์เพื่อรับคำปรึกษาและรับวัคซีนเพิ่มเติม 3. แนะนำหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อหัดเยอรมันหลีกเลี่ยงการเดินทาง หากเลี่ยงไม่ได้ ให้ใช้มาตรการระมัดระวังตัว</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพิ่มขึ้น 4.แนะนำให้เด็กอายุน้อยกว่า 9 เดือนหลีกเลี่ยงการเดินทาง และ 5.หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ผู้ป่วย รวมถึงใส่หน้ากากอนามัยในที่ชุมชนแออัดและล้างมือฟอกสบู่บ่อย ๆ ส่วนแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ไม่เคยมีประวัติเป็นโรคหัดเยอรมัน หรือไม่มั่นใจว่าได้วัคซีนครบ ให้ตรวจเช็กภูมิคุ้มกันหรือฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์</p> <p>ด้าน นพ.ชนินันท์ สนิธิไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนางานวัคซีนพื้นฐาน กรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการติดตามการแจ้งเตือนของสถานทูตญี่ปุ่นในไทย ณ วันที่ 4 ก.ย. ระบุว่า คนไทยสามารถเดินทางไปญี่ปุ่นได้แต่ขอให้มีการทำประกันสุขภาพ ดังนั้นหากจะเดินทางไปขอให้เช็กประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดเยอรมัน หากไม่เคยสามารถพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนได้ ยกเว้นหญิงตั้งครรภ์</p>
<p>มติชน แนวนหน้า กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ไอเอ็นเอ็น</p> <p>เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>โรคหัดระบาดภาคใต้</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิเศษ สิรินทรโสภณ นพ.สจจ.นราธิวาส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สสอ.เมืองนราธิวาส และ รพ.สต.บ้านตะโลละเน็ง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดในกลุ่มเป้าหมายเด็กนักเรียน วันเปิดภาคเรียนวันแรกในทุกโรงเรียน โดยนำร่องที่โรงเรียนบ้านตะโลละเน็ง อ.ระแงะ โดยข้อมูลวันที่ 31 ต.ค. 2561 จ.นราธิวาส พบผู้ป่วย 79 รายมากที่สุด อ.รีโอเสาะ อ.เมืองนราธิวาส อ.แว้ง อ.สุไหโง-ลก และอ.จะแนะ แต่ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต</p> <p>-เสนอข่าว นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดปัตตานี ได้พูดคุยกับศึกษาธิการจังหวัดเพื่อประสานหน่วยงานทางการศึกษาทุกหน่วยทุกสังกัด ให้ชี้แจงผล.โรงเรียนและสถานศึกษาต่าง ๆ ให้มีการป้องกัน รวมทั้งประสานหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อจะช่วยเหลือแก้ปัญหาการแพร่ระบาด ส่วนการเปิดเทอมวันแรก มีการการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ</p> <p>-เสนอข่าว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านตะลุโบะ อ.เมือง จ.ปัตตานี ตรวจคัดกรองร่างกายเด็กเบื้องต้นก่อนเข้าห้องเรียน ขณะที่หลายหน่วยงานรณรงค์สร้างความเข้าใจ ให้ประชาชนในพื้นที่นำบุตรหลานมาฉีดวัคซีนป้องกัน</p> <p>-เสนอข่าว จ.ปัตตานี จัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์หยุดหัดระบาดด้วยวัคซีน ภายใต้ชื่องาน "Stop จาเปาะ ตอน ผู้ว่าชวนฉีดวัคซีน"</p> <p>-ที่ อ.เบตง จ.ยะลา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอร่วมกับคณะครู คัดกรองเด็กที่จะเข้ามาบริเวณโรงเรียน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กกลุ่มเสี่ยงหรือเป็นพาหะนำโรคหัดมาสู่โรงเรียนอย่างเคร่งครัด</p> <p>-รพ.สต.ปาเสมัส จ.นราธิวาส ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านตือระมิตรภาพที่ 172 เพื่อฉีดวัคซีนโรคหัดแก่นักเรียน และยืนยันกับผู้ปกครองนักเรียนว่า โรงเรียนและรพ.สต.ปาเสมัสให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ขอให้มั่นใจว่าจะไม่มีผลกระทบใดๆ ที่กระทบกับหลักปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างแน่นอน</p> <p>ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดในพื้นที่ ล่าสุดพบผู้ป่วย 6 ราย ซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด ขณะที่ภาพรวมมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม เพราะมีการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ</p>
<p>Line</p>	<p>รพ.ปลวกแดงชี้แจงข้อเท็จจริง</p> <p>-รพ.ปลวกแดง ชี้แจงกรณีผู้รับบริการโพสต์เฟซบุ๊กตำหนิการให้บริการของแพทย์ห้องฉุกเฉิน รพ.ปลวกแดง จ.ระยอง แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้คำไม่สุภาพกับผู้ป่วยเด็ก ว่า ผู้ป่วยเด็กอายุ 1 ปี มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะ พยาบาลได้ทำความสะอาดแผลและฉีดยา แต่ผู้ป่วยตื่นมาก จึงให้พช.พยาบาล และ จนท.เวรเปลช่วยกันจับ เมื่อฉีดยาเสร็จได้โยน SYRING ฉีดยาลงในถังขยะติดเชื้อ จึงเกิดเสียงดัง ขณะเย็บแผลผู้ป่วยยังตื่น ใต้ให้จนท.จับแน่นกว่าเดิม เนื่องจากเกรงว่าอาจเกิดอันตรายกับเด็ก ทั้งนี้ ได้วางแนวทางแก้ไขปัญหา โดยปรับพฤติกรรมบริการและคำพูดของจนท.ให้สุภาพมากขึ้น และอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ญาติรับทราบ พร้อมทั้งจัดพื้นที่ให้ญาติรอขณะจนท.ให้บริการ</p>
<p>เว็บไซต์ hfocus</p>	<p>รพ.บางละมุงชี้แจงเก็บค่าบริการคลินิกนอกเวลา</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณรงค์ศักดิ์ เอศวินกุล ผอ.รพ.บางละมุง จ.ชลบุรี กล่าวถึงกรณีรพ.เก็บค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ ครั้งละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2561 ว่า จำเป็นต้องเรียกเก็บค่าบริการเนื่องจากประชากรในพื้นที่มีการเข้างานเป็นเวร เป็นกะ ซึ่งเดิมรพ.เปิดคลินิกนอกเวลาถึง 2 ชม แต่ผู้รับบริการมากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ต้องใช้บุคลากรเข้าเวรมากขึ้น เกิดภาวะเรื่องค่าตอบแทนเดือนละหลายแสนบาท และได้ขยายเวลาถึง 4 ชม ซึ่งก่อนจะเก็บค่าบริการนอกเวลาได้ประกาศล่วงหน้านานพอสมควร และหลังจากเริ่มเก็บค่าบริการแล้ว ได้ติดตามรับฟังเสียงสะท้อน พบว่าผู้รับบริการยินดีที่จะจ่ายเพราะมีความสะดวกในการรับบริการ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ดีดีโพสต์นิวส์ เว็บไซต์มติชน	<p>พ.ร.บ.สสส.</p> <p>-เสนอข่าว น.ส.แสงนภา หลีรัตน์ ผู้ประสานงานขบวนการสร้างเสริมสุขภาพภาคประชาชน จ.ชุมพร พร้อมเครือข่าย 80 คน เดินทางไปยื่นหนังสือผ่าน พล.ต. กลชัย สุวรรณบุรณ์ สมาชิกสนช. ถึงนายกรัฐมนตรี ระบุว่า การแก้ไข พ.ร.บ.สสส.ควรดำเนินการในขณะที่มีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้ง ในระหว่างนี้ภาคีเครือข่ายจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศจะยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านผวจ.หรือศูนย์ดำรงธรรมในพื้นที่ หากไม่มีความคืบหน้าในการยุติการแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ภาคีเครือข่าย จ.ชุมพรจะร่วมกับภาคีทั้ง 4 ภาค เดินทางไปเรียกร้องที่ทำเนียบฯ ในวันที่ 19 พ.ย.นี้</p>
สวท. กรม ประชาสัมพันธ์ ทีวีช่อง NBT เว็บไซต์แนวหน้า	<p>รองนายกฯ ตรวจเยี่ยมรพ.สต.</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ. ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมรพ.สต.บ้านคลองม่วง อ.เมือง จ. กระบี่ ว่า รัฐบาลมอบให้สธ.เร่งรัดดำเนินการให้เกิดผลโดยเร็ว 2 เรื่องสำคัญ คือ 1.การพัฒนาคุณภาพรพ.สต.ติดตาม 2.การพัฒนา อสม. 4.0 เพื่อรองรับบริบทปัญหาที่เปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล รวมทั้งการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกโดยเน้นใช้มาตรการ 3 เก็บป้องกัน 3 โรค</p>
NBT กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์เนชั่น	<p>สธ.ลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการปี 62</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สต. เป็นประธานพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติงาน (Performance Agreement : PA) ประจำปี 2562 ระหว่าง ปลัด สธ. รองปลัด สธ. อธิบดี กับ รพ.สต. รวม 15 แผนงาน 40 โครงการ 55 ตัวชี้วัด เน้นหนัก 5 เรื่องสำคัญ ได้แก่ พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล การป้องกันควบคุมโรค การปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ และการปฏิรูปเทคโนโลยีด้านดิจิทัล เพื่อประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน</p>
เว็บไซต์เดลินิวส์ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ hfocus	<p>ศึกษาชั่วโมงการทำงานคน สธ.</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รพ.สต. กล่าวภายหลังประชุมผู้บริหาร สธ. ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องข้อเรียกร้องชั่วโมงการทำงานของแพทย์ และได้มอบหมายให้ ปลัด สธ. ตั้งคณะทำงานศึกษาเรื่องนี้ในทุกวิชาชีพ ซึ่งไม่ได้เร่งรัดกำหนดเวลาแล้วเสร็จ แต่ขอให้มีความเหมาะสม ยืดหยุ่น เชื่อว่าคนทำงานสาธารณสุขมีจิตสาธารณะ ไม่ได้ทำงานเฉพาะในเวลาเท่านั้น</p>
แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า มติชนออนไลน์ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ	<p>อุบัติเหตุรถพยาบาล รพ.อภยก้อย</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพยาบาลและครอบครัวผู้ป่วยที่ญาติเสียชีวิต จากกรณีรถพยาบาล รพ.อภยก้อยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตหลักชนต้นไม้ข้างทาง ได้รับบาดเจ็บ 6 ราย และเสียชีวิต 2 ราย ได้มอบให้ นพ.พิศิษฐ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัด สธ. ลงพื้นที่ดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ป่วยอย่างเต็มที่ ขณะนี้ได้ส่งตัวพยาบาลและญาติผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บไปรักษาที่รพ. จอมทอง ส่วนพลขับนอนสังเกตอาการที่รพ.สต. เบื้องต้นจะได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลือจากรพ. และสิทธิอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างตรวจสอบ โดยได้กำชับให้ดูแลผู้ป่วยทุกรายให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุด</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ chiangmainews เว็บไซต์ Sanook.com3	<p>โรคไขุ่หัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนระวังการบริโภคหมูดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ เพราะเสี่ยงติดเชื้อโรคไขุ่หัด โดยตั้งแต่ 1 ม.ค.-19 ต.ค. 2561 พบผู้ป่วย 274 ราย เสียชีวิต 26 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป 5 จังหวัดที่ป่วยมากที่สุดคือ พะเยา อุดรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์ และสระแก้ว โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย สเตรีปโตค็อกคัส ซูอิส ซึ่งอยู่ในทางเดินหายใจของหมูและเลือดของหมูที่กำลังป่วย ติดต่อกันได้ทางการสัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อรวมทั้งเนื้อหมู เครื่องในและเลือดหมูที่เป็นโรคผ่านทางบาดแผล หรือการบริโภคเนื้อหมูที่ปรุงแบบดิบ จะมีอาการหลังรับประทาน 3-5 วัน เชื้อจะเข้าไปทำให้เยื่อหุ้มสมอง เยื่อบุหัวใจอักเสบ อาจทำให้ประสาทหูทั้ง 2 ข้างอักเสบและเสื่อมจนหูหนวกถาวร และอาจเสียชีวิตจากติดเชื้อในกระแสเลือดได้ วิธีป้องกันคือ กินหมูสุกเท่านั้น เลือกซื้อเนื้อหมูที่ไม่มีกลิ่นคาว/สีคล้ำ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากโรงฆ่าสัตว์ ผู้ที่สัมผัสกับหมูที่ติดโรคควรสวมรองเท้า บุ๊ตยาง ถุงมือ สวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน หากมีบาดแผลต้องปิดแผลให้มิดชิด และล้างมือหลังสัมผัสกับหมูทุกครั้ง</p>
สยามรัฐ เว็บไซต์แนวหน้า	<p>ธาราบำบัด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ธาราบำบัดเป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดโดยใช้ น้ำเป็นสื่อกลาง เหมาะสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรคกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้เข้ารับบริการที่มีปัญหาเรื่องปวดเข่าจะได้ผลดีที่สุด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ถึงร้อยละ 60 และงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศพบว่า ธาราบำบัดสามารถบรรเทาอาการกระดูกอักเสบเรื้อรังได้ และการออกกำลังกายในน้ำส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสมรรถภาพทางกาย</p> <p>นพ.ศักรินทร์ วงศ์เลิศศิริ ผอ.สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันฯ เปิดให้บริการธาราบำบัด ตั้งแต่ปี 2556 ผู้เข้ารับบริการจะต้องได้รับการประเมินจากแพทย์รวมถึงวางแผนการรักษาจากนักกายภาพบำบัด ซึ่งธาราบำบัดจะช่วยเพิ่มช่วงการเคลื่อนไหวของข้อต่อในผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อติด และเพิ่มความแข็งแรงและความทนทานของกล้ามเนื้อ</p>
<p>มติชนออนไลน์ เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ปั่นต้านมะเร็งเต้านม</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ ร่วมกับ มูลนิธิกาญจนบารมี จัดโครงการปั่นต้านมะเร็งเต้านม 2561 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน สร้างความตระหนักเรื่องภัยมะเร็งเต้านม ปัจจัยเสี่ยง การตรวจเต้านมด้วยตนเอง หากพบความผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ และระดมทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานคัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสทั่วประเทศ โดยทีมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมมากที่สุดจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทีมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมอันดับที่ 2 จะได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี และทีมที่ส่งนักปั่นเข้าร่วมอันดับที่ 3 จะได้รับถ้วยรางวัลจาก รมว.สธ.</p>
<p>ทีวีช่อง 7</p>	<p>เตือนระวังน้ำแข็งสกปรก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.दनัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพตัวพยาธิที่ติดอยู่ในน้ำแข็งและให้ระวังว่า สิ่งแปลกปลอมที่อยู่ในน้ำแข็งอาจเป็นพยาธิหรือสัตว์ที่อยู่ในน้ำก็ได้ แต่แสดงให้เห็นว่าจุดบกพร่องมาจากกระบวนการผลิต น้ำน้ำที่ไม่สะอาดมาทำน้ำแข็ง อาจจะมีปัญหาที่ระบบกรองน้ำ ซึ่งต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูเรื่องสุขอนามัยของโรงงานผลิตน้ำแข็งด้วย ส่วนสิ่งแปลกปลอมที่เห็น ส่วนใหญ่จะตายเมื่อถูกความเย็น ไม่น่าส่งผลอันตรายต่อสุขภาพ แต่ขอเตือนร้านขายของชำที่รับน้ำแข็งมาขายให้ตรวจสอบโรงงานผลิตต้องได้มาตรฐาน</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ระวังเอเยนซี่สุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธงชัย กิริติหัตถยากร รองอธิบดีกรม สบส. กล่าวว่า ข้อมูลจากกองสุขภาพระหว่างประเทศ พบว่า ตั้งแต่ ม.ค.-ส.ค. 2561 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในประเทศไทยเกือบ 26 ล้านคน จึงอาจมีผู้หวังผลประโยชน์แอบแฝงเป็นนายหน้าหรือเอเยนซี่ชักชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาใช้บริการตรวจสุขภาพจากสถานพยาบาลไทย แล้วนำผลตรวจสุขภาพของสถานพยาบาลไทยไปบิดเบือน ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักท่องเที่ยวและชื่อเสียงของสถานพยาบาลไทย จึงได้ทำหนังสือแจ้งเวียนถึงสถานพยาบาลเอกชนทั่วประเทศให้เฝ้าระวังและร่วมสอดส่องดูแล มิให้มีการนำผลตรวจสุขภาพของผู้ป่วยไปบิดเบือนเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ต่อ หรือหลอกลวงให้บริการรักษาพยาบาลต่อนายหน้าหรือเอเยนซี่ โดยให้สถานพยาบาลแจ้งผลตรวจสุขภาพกับตัวผู้ป่วยเท่านั้น ห้ามนำผลตรวจสุขภาพของผู้ป่วยไปแจ้งแก่บุคคลที่ 3 ซึ่งถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิผู้ป่วย และมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541</p>
<p>คมชัดลึก มติชน สยามรัฐ The nation มติชนออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ kapook.com</p>	<p>เตือนยาหมอมทหาร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมชายโชติ ปิยวัชรเวลา นพ.สสจ.ขอนแก่น กล่าวถึงกรณีพบ “ยาหมอมทหาร” ระบาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อวดอ้างสรรพคุณเกินจริงรักษาโรคสารพัด และลักลอบใส่สารสเตียรอยด์จากประเทศจีน ว่า ได้ประสานข้อมูลกับ อย. เร่งกวาดล้างผู้ที่กระทำความผิด พร้อมเตือนผู้ผลิตยาแผนโบราณ หากพบผสมสเตียรอยด์ในยาแผนโบราณจะถูกดำเนินคดี ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>โรคหน้าหนาว</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิทิต สฤษฏีชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า จ.บุรีรัมย์สภาพอากาศหนาวเย็นลงต่อเนื่อง อุณหภูมิ 19-20 องศาเซลเซียส เตือนประชาชนระวังโรคที่อาจ เกิดขึ้นในฤดูหนาว เช่น ไข้หวัด ปอดบวม และโรคระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในเด็กและผู้สูงอายุ เนื่องจากมีสภาพร่างกายอ่อนแอ เกิดโรคแทรกซ้อนได้ง่าย จึงควรดูแลร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอและออกกำลังกายสม่ำเสมอ</p>
<p>ทีวีช่อง 7</p>	<p>แรพฯ ให้ความรู้โรคอัมพาต</p> <p>-เสนอข่าว รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า ประธานเครือข่ายโรคหลอดเลือดสมอง เขตสุขภาพที่ 7 ร่วมกับนักศึกษา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เว็บไซต์ innnews เว็บไซต์สปริงนิวส์	แพทย์ รพ.ศรีนครินทร์ ทำคลิปประเทศภูมิฉบบัคคุณหมอ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้เรื่องโรคอัมพาต โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับอันตรายจากอัมพาตหากรักษาไม่ทันเวลา และอาการเริ่มต้น เช่น ปากเบี้ยว พูดลำบาก พูดไม่ชัด แขนขาอ่อนแรง ให้รีบมารพ.ทันที หรือโทรสายด่วน 1669



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch